



ประกาศโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง  
รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์  
จำนวน ๑ อัตรา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดลพบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๐๑

นางสาวณัฐนิชา

เนียนวล

๐๒

นายธนภัทร

ชั้นเล็ก

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

ตำแหน่ง	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินฯ	ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และวิธีการประเมิน
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา	วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช	การประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป ๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
	เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช	การประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ๑. ประวัติการทำงาน ๒. การพัฒนาตนเอง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓. ความสามารถในการสื่อความหมาย ๔. การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ ๕. การทำงานเป็นทีม ความเสียสละ

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะและสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้

/ความสามารถ...

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้ลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนน จากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน ลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนน ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะ พิจารณาจากลำดับที่ในการรับสมัคร

๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้ ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดติดน เป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออก ให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

๓. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง(รายวัน) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทางอินเทอร์เน็ต [www.kingnaraihospital.go.th](http://www.kingnaraihospital.go.th)

จึงประกาศมาให้ผู้สมัครทราบโดยทั่วกัน และหากผู้สมัครไม่มาสอบคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ตามกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิในการสมัครสอบในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๕ >

(นางนุชรินทร์ อักษรดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๐๑

นางสาวณัฐนิชา

เนื่อนวล ✓

๐๒

นายธนภัทร

ชั้นเล็ก ✓

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก

ตำแหน่ง	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินฯ	ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และวิธีการประเมิน
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๑ อัตรา	วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ✓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช	<u>การประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)</u> ๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป ๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
	เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ✓ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช	<u>การประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)</u> ๑. ประวัติการทำงาน ๒. การพัฒนาตนเอง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓. ความสามารถในการสื่อความหมาย ๔. การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ ๕. การทำงานเป็นทีม ความเสียสละ